

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

Về việc hoàn thiện hồ sơ Báo cáo
Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
công trình: Trạm Y tế xã Phước An,
huyện Tuy Phước

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định.

UBND huyện Tuy Phước nhận Văn bản số 164/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định về việc gửi lại Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện Tuy Phước.

Thực hiện theo thông báo số 318/SXD-QLXDTĐ ngày 15/11/2021 của Sở Xây dựng Bình Định về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Phước An, huyện Tuy Phước.

UBND huyện Tuy Phước báo cáo chi tiết các nội dung hoàn thiện và giải trình các ý kiến như sau:

TT	Nội dung góp ý kiến của Sở Xây dựng	Nội dung tiếp thu và giải trình
1	Về sự phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư được xác định trong quyết định chủ trương đầu tư xây dựng	
	Hồ sơ không có các giấy tờ về đất đai có liên quan, Sở Xây dựng không có cơ sở góp ý sự phù hợp quy hoạch. Nội dung này đề nghị có ý kiến của UBND huyện Tuy Phước về sự phù hợp quy hoạch.	- Hồ sơ quy hoạch đã được UBND huyện Tuy Phước phê duyệt tại quyết định số 783/QĐ-CTUBND ngày 08/05/2012 về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Quy hoạch Trung tâm xã Phước An - huyện Tuy Phước. - Công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 18/06/2021.
2	Về sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm an toàn công trình và biện pháp bảo đảm an toàn công trình lân cận:	
	- Về thiết kế kết cấu móng công trình: Theo hồ sơ trình thẩm định thì kết cấu móng đặt vào lớp đất thứ 2 với chiều sâu chôn móng (cả lớp bê	- Khi triển khai thi công công trình Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra và có giải pháp đảm bảo kết cấu móng đặt vào lớp

TT	Nội dung góp ý kiến của Sở Xây dựng	Nội dung tiếp thu và giải trình
	<p>tông lót) h=1,9m. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ Sở Xây dựng nhận thấy một số móng không đặt vào lớp đất thứ 2. Vì vậy, khi triển khai thi công đề nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra và có giải pháp đảm bảo kết cấu móng đặt vào lớp đất thứ 2 và đảm bảo an toàn chịu lực của kết cấu công trình.</p> <p>- Lân cận công trình có các công trình hiện hữu đang sử dụng. Do đó, đề nghị chủ đầu tư tổ chức khảo sát các kết cấu ngầm hiện hữu làm cơ sở tổ chức lập, phê duyệt biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho người, công trình đang thi công và công trình lân cận.</p>	<p>đất thứ 2 và đảm bảo an toàn chịu lực của kết cấu công trình.</p> <p>- Trong quá trình tổ chức lập và phê duyệt biện pháp thi công Chủ đầu tư yêu cầu các biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho con người, công trình đang thi công và công trình lân cận.</p>

Qua các nội dung trình bày trên, UBND huyện Tuy Phước đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định xem xét, tạo điều kiện để UBND huyện Tuy Phước sớm triển khai các thủ tục tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân